

รายชื่อผู้ร่วมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2

	รายชื่อ	ตำแหน่ง / หน่วยงาน
1	คุณกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์	รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
2	คุณกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3	คุณกฤษณา จันทประภา	อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
4	คุณเกียรติ ศรีจอมขวัญ	ประธานกรรมการ บริษัท อลิอันกิจสยาม จำกัด
5	คุณจิตรารักษ์ เตชะชาญ	กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการบริหาร
6	คุณจุฑาทิพย์ ชีรเกาศัลย์	ผู้อำนวยการ สำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
7	คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม	กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
8	คุณชนิตร์ ชาญชัยณรงค์	ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9	คุณชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม
10	คุณชาลอต โทณวนิก	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)
11	คุณชุติมา บุญยประภัศร	อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
12	คุณ ณ กภาพเลาะห์วิไลย	บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
13	คุณณรงค์ จูนเจือสุกฤษย์	รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
14	คุณคนุชา ยินดีพิธ	รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
15	คุณคูสิต นนทะนาคร	ประธานหอการค้าไทย
16	คุณเตชะ บุญยะชัย	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไคร้ส จำกัด / รองประธานและคณะกรรมการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
17	ดร.ถกถ นันธิราภากร	รองอธิการบดีฝ่ายบริการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
18	ผศ.ดร.ธนวรรณ พลวิชัย	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ / ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

19	คุณวิชชัย สำโรงวัฒนา	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
20	คุณธานี พุดิพันธุ์พฤทธิ	เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / กรรมการ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
21	คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล	เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
22	คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค	อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
23	คุณบวร กุลทนนท์	ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 6
24	คุณบุรณัฐ ฐาปนกุลย์	อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานกลาง
25	พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ	รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
26	ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร	เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
27	คุณปราณี ภาษีผล	หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
28	ม.ล.ผกาแก้ว บุญเลี้ยง	กรรมการคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ / กรรมการคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวม วายุภักษ์
29	พล.ท.พนา ถนอมสิงห์	ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
30	คุณพยงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล	รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด
31	คุณพานิช พงศ์พีโรดม	อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
32	คุณพิมพ์พรพรหม ชาญศิลป์	รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
33	คุณเพชรมาตร หันตรา	รองอธิบดีกรมสรรพากร
34	คุณไพเราะ สุขสว่าง	อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ / ที่ปรึกษา บริษัท วุฒิชร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
35	คุณไพรัช บุรพชัยศรี	กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
36	คุณภูมินทร์ หะรินสุต	กรรมการผู้จัดการ บริษัท หะรินสุตขนส่ง จำกัด
37	พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) / อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
38	คุณมัทนา วัฒนฤทธิ	ที่ปรึกษา-การสื่อสารองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
39	คุณชง รุ่งเรืองธัญญา	ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาค

		กลาง / ประธานกรรมการ บริษัท สิ้นรุ่งเรือง บางพูด จำกัด
40	คุณขรรจร พวงราช	ปลัดกระทรวงพาณิชย์
41	ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
42	คุณวรายุทธ์ เจียรพันธุ์	ประธานกรรมการ บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด (มหาชน)
43	ผศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
44	คุณวิโรจน์ จิริฐิกาลโชติ	ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคเหนือ
45	ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
46	คุณวีรศักดิ์ โมลิตไพศาล	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
47	คุณศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
48	คุณเสกสรรค์ บางสมบุญ	อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
49	คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสเอร์นพีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
50	คุณสนั่น อังอุบลกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด
51	ศ.ดร.สม จาคูศรีพิทักษ์	ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / ประธาน กรรมการ บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
52	คุณสมกิจ อนันตเมฆ	ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคใต้
53	ดร.สมชัย ว่องอรุณ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)
54	ดร.สมชัย สัจจงพงษ์	อธิบดีกรมศุลกากร
55	คุณสมบูรณ์ งามลักษณ์	วุฒิสมาชิก รัฐสภา
56	คุณสราวุธ เบญจกุล	รองเลขาธิการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
57	คุณสุนันทา สมบุญธรรม	ประธาน และกรรมการบริหาร บริษัทไนเค้อธนิยะกรุ๊ป
58	คุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์	กรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
59	คุณสุวรรณี คำมั่น	รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
60	คุณแสงทิพย์ ยี่มะมะย	หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
61	พล.ต.ท.สุวัฒน์ ชำรงศรีสกุล	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

		(ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
62	คุณอนุชาติ คงมาลัย	รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
63	พญ.อภิรมย์ เวชภูติ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพบริการ สำนักงานหลักการประกันสุขภาพแห่งชาติ
64	คุณอรสา มั่งคงขันติวงศ์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
65	คุณอริยา ติรณประกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎระเบียบกำกับดูแล และวิจัยพัฒนา สมาคมตราสารหนี้ไทย
66	คุณอาทิตย์ วุฒิกะโร	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
67	ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล

ประธานบริษัท กลุ่มบริษัท บOCμOeaจมส_ จำกัด และ
บริษัทในเครือ

หลักสูตร TEPCoT สำหรับผมมีคุณค่าอย่างมาก ผมมีความประทับใจหลายๆ ด้าน

คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล

ประธานบริษัท กลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด และบริษัท
ในเครือ

จากการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TEPCoT รุ่นที่ 4 เริ่มตั้งแต่วิทยากรซึ่งล้วนแต่เป็น
ผู้บริหารระดับ

ชั้นนำของประเทศ และมุมมองใหม่ๆ ที่ได้จากเพื่อนร่วมรุ่นที่มาจากหลากหลายภาคส่วน
ทั้งจาก

หน่วยงานราชการและนักธุรกิจจากหลากหลายประเภทธุรกิจ อีกทั้งผมประทับใจกับ
กิจกรรมสัมพันธ์ที่

สร้างความรักและความสมดุระหว่างกันได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการบริหารหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ

โดยสรุปมีความประทับใจและตั้งใจที่ได้รับการอบรมหลักสูตร TEPCoT

พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ_

อดอμผุOEบ้-ชาการทหารสูงสุด/ประธานรุ่น TEPCoT

2

ผมไมไ่โตOEอยู่<ในวงธุรกิจAOμNeaμμOEน aμ<μOEIงเขOEามาปฏิบNμOจริงอยู่< ในวงธุรกิจ ทั้งในธนาคารและ

บริษัททางการคOEภายหลัง aμ<มีโอกาสโตOEเขOEารับการอบรมหลักEUμAผุOE บริหารระดับสูงดOEานการคOEาและการพาณิชย์_

(TEPCoT) ซึ่งนำผุOEที่ประสบความสำเร็จและมีความเขOEาใจอย<างแทOEจริงใน การคOEาและการพาณิชย์_มาบรรยาย

ประสบการณ์_ใหOEฟ้ง ทำใหOEทราบวิธีการปฏิบNμOaAD!ารดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งแนวทางการประสานงาน

ระหวางภาคเอกชนและภาครัฐ อีกทั้งยังไดOEเรียนรูOEเกี่ยวกับการคOEาระหวาง ประเทศ ซึ่งมีความสำคัญ<อย<างยิ่ง

ในธุรกิจสมัยใหม่< และในฐานะผุOEเขOEารับการอบรมหลักEUμAผุOEบริหาร ระดับสูงดOEานการคOEาและการพาณิชย์_

มีความเห็นว<าหลักEUμAนี้แปรนประโยชน์_μ<อผุOEเขOEารับการอบรมแปรนอย<างมาก